



Title :	สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	หนังสือพิมพ์เซียงราย นิงส์ (หน้า 6)
Date :	ปีที่ 29 ฉบับที่ 0499 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวในกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบอธิการบดี ประจำปี 2559 (Meet the President) เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ หอประชุมสมเด็จย่า ว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปสู่นั้นตั้งอยู่บนแนวทาง 3 ประการคือ สิ่งใหม่กว่า ดีกว่า และแตกต่างจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น เพราะ มฟล. เติบโตมาบนเส้นทางของตนเองตลอดระยะเวลา 18 ปีแห่งการสถาปนา ทำให้ก้าวมาเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

สิ่งที่ มฟล. วางเป้าหมายไว้เมื่อครั้งก่อตั้งและได้ทำสำเร็จแล้ว นั่นก็คือ การปลูกป่า..สร้างคน ตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จย่า สิ่งต่อมาคือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส จะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะความยากจน ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างพอเพียง และเพิ่มโอกาสในตลาดแรงงานด้วยจุดเด่นคือ ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกสาขาวิชา และมีสาขาวิชาที่แตกต่างหลากหลาย ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในยุคปัจจุบัน อาทิ การจัดตั้งสำนักวิชาจีนวิทยา นวัตกรรมสังคม แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากนักศึกษาชาวไทย นักศึกษาอาเซียน และยังมีนักศึกษาต่างชาติจากทุกทวีปทั่วโลก

นักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกไปเพื่อเป็นพลเมืองอาเซียนเพียงเท่านั้น แต่เราสร้างบัณฑิตเพื่อจะออกไปเป็นพลเมืองโลก มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ การติดต่อสื่อสาร รวมถึงบุคลิกภาพที่พร้อมรับใช้สังคมโลก สามารถทำงานได้ในสังคมต่างวัฒนธรรม และพร้อมก้าวสู่นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 คือการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษารวมทั้งอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ พร้อมมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่ชัดเจนคือการเป็นมหาวิทยาลัยของโลก” อธิการบดี มฟล. กล่าว

“ความตั้งใจของ มฟล. นับแต่ครั้งก็ก่อตั้ง เราไม่ได้มองว่า



Title :	สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	หนังสือพิมพ์เสียงราษฎร์ (หน้า ๖)
Date :	วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเขต ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยมอบทุนจำนวน ๕๔๓ ทุน รวมกว่า ๓.๑๑ ล้านบาท โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล., นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ, ดร.วิลาวัลย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า นอกจากการมอบทุนการศึกษาจะทำให้เด็กที่ขาดแคลนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นแล้ว ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ภายใต้โครงการที่มุ่งหวังให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ทั้งค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา และค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย ซึ่งล้วนต้องการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีความทัดเทียมกันมากขึ้น

ด้าน นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าฯ กล่าวว่า

การดำเนินกิจกรรมสาธารณะกุศลเป็นเป้าหมายสำคัญของมูลนิธิ โดยเฉพาะการมอบทุนการศึกษาที่ได้ทำต่อเนื่องมา ๑๕ ปีแล้ว รวมเป็นเงินกว่า ๔๐ ล้านบาท สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยมาแล้วทั่วประเทศ ทำให้หลายคนสามารถศึกษาต่อได้ในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น ดูแลครอบครัวได้ ทางมูลนิธิไม่ได้หวังเพียงแต่การสร้างคนเก่งเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้พวกเขาเติบโตเป็นคนดีของสังคมด้วย เพื่อเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป

โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ (Thai Youth of Tomorrow Project) เป็นการดำเนินการในลักษณะกิจกรรมอาสาสมัคร และได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยมอบการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดโอกาส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป รวมทั้งห่างไกลจากยาเสพติด โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๒๐ ทุน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๐๓ ทุน และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๐ ทุน รวม ๕๔๓ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๑๕,๐๐๐ บาท



Title :	สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 1 :	๑
Subject Heading 2 :	
Source :	หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจรายวัน (หน้า 6)
Date :	ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๐499 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

มฟล.-กฟผ. ลงนามความร่วมมือต่อเนื่องปีที่ 6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กับ นายสืบพงษ์ บุรณศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ กฟผ. ได้ลงนามความร่วมมือประจำปี 2559 ที่ห้องวนาสวรรค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่าง มฟล.กับ กฟผ. ดำเนินต่อเนื่องมากกว่า 5 ปีแล้ว โดยได้ก่อให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการพัฒนาความรู้และศักยภาพของนักศึกษา มฟล. เช่น การพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ที่เป็นต้น เพื่อการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ของ กฟผ. เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อองค์กร เป็นต้น